
๑/๑6 
 

 
  

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคคีวามร่วมมืออวกาศไทย 
(Thai Space Consortium: TSC) ครั้งที ่๒/๒๕๖๕ 

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

------------------------------------------------------------------------------- 
 

ผู้มาประชุม 
๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ ผสดร. 

(นำยศรัณย์ โปษยะจินดำ) 
ประธำนกรรมกำร 

๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือ ผสทอภ. 
(นำยด ำรงค์ฤทธิ์ เนียมหมวด  แทน)    

กรรมกำร 

๓. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์กำรมหำชน) หรอื ผสซ. 
(นำยสำโรช รุจิรวรรธน์) 

กรรมกำร 

๔. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรอื ผสนช. 
(นำยนิมิต นพิัทธ์ธรรมกุล  แทน)   

กรรมกำร 

๕. ผู้อ ำนวยกำรสถำบนัเทคโนโลยนีิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) หรือ ผสทน. 
(นำยธวัชชัย อ่อนจันทร์) 

กรรมกำร 

๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนสภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วทิยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ หรือ 
ผสอวช. (นำยปรีชำ เกียรติกิระขจร  แทน)  

กรรมกำร 

๗. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ผอ.สกสว. 
(นำยพงศ์พันธ์ แก้วตำทิพย์  แทน)  

กรรมกำร 

๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ หรือ ผวช. 
(นำงสำวธรรมภรณ์ ประภำสะวตั  แทน)  

กรรมกำร 

๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ หรือ ผพว. 
(นำยจลุเทพ ขจรไชยกูล  แทน)  

กรรมกำร 

๑๐. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  หรือ อธิกำรบดี มทส. 
(ศ. สันติ แม้นศิริ  แทน)  

กรรมกำร 

๑๑. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ หรือ อธิกำรบดี มจพ. 
(นำยพงศธร สำยสุจริต  แทน)  

กรรมกำร 

๑๒. อธิกำรบดีสถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง หรือ อธิกำรบดี สจล. 
(นำงสำวพัชรินท์ ค ำสงิห์  แทน) 

กรรมกำร 
 

๑๓. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หรือ อธิกำรบดี มก. 
(นำยสุตเขตต์ นำคะเสถียร  แทน)  

กรรมกำร 

๑๔. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ หรือ อธิกำรบดี มอ. 
(นำยนิวัติ แก้วประดับ)  

กรรมกำร 
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๑๕. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยมหิดล หรือ อธิกำรบดี ม.มหิดล 
(ศ. เดวิด รูฟโฟโล แทน) 

กรรมกำร 

๑๖. เจ้ำกรมเทคโนโลยสีำรสนเทศและอวกำศกลำโหม หรือ จก.ทสอ.กห. 
(พลอำกำศตรีประสิทธิ์ แสนโกเมฆ  แทน)  

กรรมกำร 

๑๗. เจ้ำหน้ำที่สถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(นำยวิภู รุโจปกำร) 

เลขำนุกำร 

๑๘. เจ้ำหน้ำที่สถำบนัวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพนัธุ์) 

ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ผู้อ ำนวยกำร หน่วยบริหำรและจัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคน และทุนด้ำนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ กำรวิจัย

และกำรสร้ำงนวัตกรรม (บพค.) หรือ ผอ.บพค. (ศ. สมปอง คล้ำยหนองสรวง) 
2. นำยสมศักดิ์ แดงติ๊บ สถำบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) 
3. นำยณิรวัตน์ ธรรมจักร์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
4. นำงสำวณัฐพร ฉัตรแถม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
5. นำยมิตรชัย จงเชี่ยวช ำนำญ   มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
๖. นำงสำวสุมิตรำ จรสโรจน์กุล ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น. 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จัดให้คณะกรรมกำรฯ แสดงตนเพ่ือร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
กำรประชุมตำมมำตรำ 9(1) แห่งพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีกรรมกำรและผู้แทนกรรมกำรที่แสดงตนทั้งสิ้น 16 คน ตำมเอกสำรแนบรำยงำนกำรประชุม 
และแจ้งรำยชื่อผู้ควบคุมระบบ จ ำนวน 1 คน ได้แก่  นำยกรกต ท้ำวศรีบุญเรือง 

จำกนั้น ประธำนกรรมกำรฯ กล่ำวเปิดประชุม และด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานกรรมการ/เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งท่ีประชุมทราบ 
๑.๑ ผลการพิจารณาแผนงานโครงการ TSC-๒ โดยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งว่ำ เมื่อวันที่ 11 เมษำยน 2565 สภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ในกำรประชุมครั้งที่ 1/2565 ได้พิจำรณำเรื่อง โครงกำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยเพ่ือ
พัฒนำดำวเทียมวิจัยและส ำรวจดวงจันทร์โดยคนไทยเพ่ือยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันของชำติ และมีมติให้ควำม
เห็นชอบในโครงกำรและแผนด ำเนินงำนของภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยเพ่ือพัฒนำและสร้ำงดำวเที ยม TSC-2 
(ดำวเทียมส ำหรับส ำรวจและวิจัยจำกวงโคจรรอบดวงจันทร์) และมอบหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) น ำเสนอ กสว. พิจำรณำอนุมัติกรอบกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุน
โครงกำรแบบต่อเนื่องหลำยปี (Multi-year Granting) 
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จำกควำมเห็นชอบดังกล่ำว นับเป็นจุดเริ่มด ำเนินกำรส ำคัญ และในล ำดับต่อไปจะได้มีกำรประสำนงำนกับ
คณะท ำงำนของ บพค. อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้กำรด ำเนินโครงกำรส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

ผอ.บพค.: ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินโครงกำร TSC ว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 
2566 บพค. มีแผนงำนที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกสภำนโยบำยฯ ผ่ำนมำที่กองทุน ววน. (ปีงบประมำณ พ.ศ. 
2563-2565 เป็นขั้นตอนกำรเตรียมแผนงำน) ซึ่งในปี 2566 เป็นต้นไป บพค. เตรียมกำรท ำงำนร่วมกับ
โครงกำร TSC-1 อย่ำงเต็มที่ ทั้งนี้ในส่วนโครงกำร TSC-2 อยู่ระหว่ำงรออนุมัติงบประมำณจำก กสว. โดยกองทุน 
ววน.  ซึ่งในส่วนของ บพค. ประสงค์ให้โครงกำรดังกล่ำวเป็นโครงกำรส ำคัญที่จะเพ่ิมขีดควำมสำมำรถด้ำน
เทคโนโลยีระดับแนวหน้ำ และควำมสำมำรถด้ำนศักยภำพก ำลังคนของประเทศ โดย บพค. จะท ำหน้ำที่ให้กำร
สนับสนุนและด ำเนินกำรตำมแผนในกำรขับเคลื่อนร่วมกับคณะท ำงำนในภำพรวมทั้งในระดับประเทศและระดับ
กองทุน ววน. 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  รับรองรายงานการประชุม  
๒.๑  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย  (Thai Space 

Consortium: TSC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 
ประธำนกรรมกำรฯ: แจ้งคณะกรรมกำรฯ ทรำบว่ำ ตำมที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แจ้งเวียน (ร่ำง) 

รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภำคม 2565 เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรฯ 
ตรวจพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนกำรประชุมดังกล่ำว นั้น คณะกรรมกำรฯ ตรวจทำนแล้วและมีผู้เสนอขอแก้ไขจ ำนวน 
1 รำย คือ ผสอวช. และฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ได้แก้ไขตำมแจ้งเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอคณะกรรมกำรฯ 
พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมตำมเอกสำรประกอบวำระ 
 

มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย  (Thai Space 
Consortium: TSC) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อทราบ 
๓.๑  ข้อเสนอแผนงานย่อย (ตาม Work Breakdown Structure, WBS) ภายใต้โครงการ TSC-๑ ส าหรับ

งบประมาณปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ เพื่อเสนอหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุน
ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: แจ้งว่ำ ขณะนี้โครงกำร TSC อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับ บพค. เพ่ือขอรับ

กำรจัดสรรงบประมำณปี พ.ศ. 2566-256๙ ในลักษณะ multiyear granting โดยได้เตรียม Work Breakdown 
Structure (WBS) ของดำวเทียมที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำนโยบำยฯ  

อย่ำงไรก็ตำม TSC project office ได้หำรือกับ บพค. เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ พ.ศ. 2565 
เพ่ือด ำเนินกำร re-programming งบประมำณในส่วนของ TSC-pathfinder (TSC-P) เนื่องจำกกำรแพร่ระบำด
ของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบให้ไม่สำมำรถเดินทำงไปประเทศจีนตำมแผนด ำเนินงำนได้ โดยจะน ำงบประมำณ
จ ำนวน 39 ล้ำนบำท มำสนับสนุนกำรสร้ำง breadboard model (BBM) แทน ซึ่ง BBM เป็นโครงกำรย่อยที่แยก
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จำกโครงกำร TSC-1 ดังนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมว่ำ กำรด ำเนินงำนโครงกำรของปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 จะ
เป็นกำรด ำเนินงำนเฉพำะในส่วนของ BBM ซึ่งอยู่ใน WBS และได้ด ำเนินงำนดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว   

ส ำหรับโครงกำรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2566-256๙ TSC project office ขอทรำบควำมเห็นของคณะ
กรรมกำรฯ โดยจะแจ้งเวียนแผนงำนของ TSC-1 และข้อเสนอโครงกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำ (R&D) ซึ่งก ำหนด
กรอบวงเงินงบประมำณจ ำนวน 70 ล้ำนบำท ในช่วงระยะ ๔ ปีนี้ ที่จะท ำข้อเสนอโครงกำรเข้ำมำเสนอ บพค. เพ่ือ
พิจำรณำ เป็นโอกำสดีที่จะพัฒนำเทคโนโลยีที่แม้จะไม่อยู่ใน WBS ของตัวดำวเทียมที่รับควำมเห็นชอบจำกสภำ
นโยบำยฯ งบในกรอบ ๗๐ ล้ำนบำทนี้เป็นจุดที่สำมำรถที่จะพัฒนำในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ
เทคโนโลยีอวกำศอ่ืนๆ หรือโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรสนับสนุนกำรเดินทำงไปดวงจันทร์ของดำวเทียม TSC-๒ 
รำยละเอียดในเรื่องนี้จะมีกำรประสำนกับกลุ่มผู้ประสำนงำนว่ำหน่วยงำนใดมีแผนหรือข้อเสนอลักษณะอย่ำงไรเข้ำ
มำ อันนี้จะเป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่องไปยังกลุ่มผู้ประสำนงำน TSC  อีกส่วนหนึ่งคือว่ำ ก่อนที่ข้อเสนอโครงกำร 
R&D ส ำหรับปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จะส่งเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของ บพค. ข้อเสนอโครงกำรดังกล่ำวจะต้องผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำก TSC-Board แล้วจึงส่งเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำของ บพค.  อันนี้ไม่ใช่กำรปรับแผนหรือกำร 
re-programming แต่เป็นหัวใจส ำคัญของกำรด ำเนินกำรของ TSC-๑ ส่วน TSC-๒ ยังอยู่ในระหว่ำงกำรรอควำม
เห็นชอบจำก กสว. ดังที่ ผอ.บพค.ได้กล่ำวเมื่อครู่นี้ แผนงำนของ TSC-๒ ในระยะแรกจะใช้งบประมำณค่อนข้ำง
น้อย และเพ่ิมมำกขึ้น ขณะนี้ก ำลังรอมติของ กสว. เมื่อทรำบผลแล้วจะน ำเรียนกรรมกำรทุกท่ำนอีกครั้งในกำร
ประชุมครั้งต่อไป 

 

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
ประธำนกรรมกำรฯ: สอบถำมฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ว่ำ ได้มีกำรพูดคุยกันในทีมงำนของ TSC 

เรื่องข้อเสนอโครงกำร TSC-๑ นี้ แล้วหรือยัง 
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ:  เรียนว่ำมีกำรหำรือกันในทีมงำนระดับปฏิบัติกำร และจะเวียนให้กับทีมผู้

ประสำนงำน TSC  เพ่ือน ำเรียนกรรมกำรทุกท่ำนอีกครั้ง 
ประธำนกรรมกำรฯ:  มีข้อกังวลในเรื่องกรอบเวลำว่ำข้อเสนอโครงกำร TSC-๑ นี้จะท ำแล้วเสร็จเมื่อไหร่ 

แล้วมีก ำหนดที่ส่งเมื่อไหร่ ข้อเสนอโครงกำรตำม WBS ต้องท ำภำยในวันที่เท่ำไหร่  
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: ข้อเสนอโครงกำรส ำหรับปีงบประมำณ ๒๕๖๖-๒๕๖๙ จะต้องส่งตำมกรอบ

เวลำที่ก ำหนดไว้โดย บพค. จึงได้เรียนถำม บพค. ในเรื่องกรอบเวลำกำรส่งข้อเสนอโครงกำร 
ผอ.บพค.: ชี้แจงว่ำ งบประมำณปี ๒๕๖๖ โดยครำวๆ จะเปิดรับข้อเสนอโครงกำรที่มีกำรท ำงำนแบบ 

consortium โดยเฉพำะ Thai Space Consortium ภำยในกลำงเดือนมิถุนำยน และจะให้เวลำถึงปลำยเดือน
กรกฎำคม กำรรับข้อเสนอโครงกำรจะต้องเสร็จสมบูรณ์ในต้นเดือนสิงหำคม เพ่ือจะไดน้ ำเข้ำคณะกรรมกำรบริหำร
ของ บพค. เพ่ือพิจำรณำ จำกนั้นช่วงกลำงถึงปลำยเดือนสิงหำคมจะต้องส่งข้อมูลของโครงกำรฯ ให้กองทุน ววน. 
แล้วน ำเสนอกรรมำธิกำรต่อไป  

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: เรียนที่ประชุมว่ำในกำรประชุมครั้งต่อไปในช่วงเดือนมิถุนำยน จะมีข้อเสนอ
โครงกำร TSC-๑ เข้ำสู่กำรพิจำรณำของ TSC-Board เพ่ือเตรียมประสำนงำนส่งข้อเสนอโครงกำรแก ่บพค. ต่อไป 

ผู้แทน อธิกำรบดี มก.:  ขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จัดท ำก ำหนดกำรเรื่องวันต่ำงๆ และขั้นตอน
ส ำคัญในส่งข้อเสนอโครงกำร ตำมที่ ผอ.บพค. ได้ให้ข้อมูลไว้ และแจ้งให้กรรมกำรทุกท่ำนอย่ำงชัดเจนอีกครั้ง ทุก
ฝ่ำยจะไดท้ ำงำนได้ทันเวลำ 
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: รับที่จะด ำเนินกำรและแจ้งผ่ำนทำงกลุ่มผู้ประสำนงำน TSC 
 

ผสทน: แสดงควำมเป็นห่วงในเรื่องกำรที่จะบูรณำกำรโครงกำรทั้งหมดของทุกคนเข้ำมำสู่แผนงำนเดียว ไม่
แน่ใจว่ำจะปฏิบัติงำนกันอย่ำงไรถึงจะมีประสิทธิภำพที่สุดที่  ถ้ำจะใช้กำร bottom up ก็อำจจะขำดเรื่องของ
กำรบูรณำกำรร่วมกัน อำจจะเป็นส่วนที่ยำกส ำหรับผู้ประสำนงำนกลำงที่จะต้องท ำ สุดท้ำยอยำกให้มีกำรหำรือ
เพ่ือที่จะท ำควำมเข้ำใจในแต่ละภำคส่วนร่วมกันก่อนแล้วค่อยกลับไปเขียนข้อเสนอโครงกำรเพ่ือที่จะให้เห็นภำพที่
ชัดเจนและตอนเขียนจะได้เขียนได้ไปแนวทำงเดียวกัน ตอนกลับมำรวมกันก็จะเป็นกำรง่ำย จึงอยำกจะเสนอให้ไป
ด ำเนินกำรในลักษณะแบบนี้ 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำในส่วนของตัวดำวเทียมที่มี WBS ค่อนข้ำงชัดเจนแล้ว มีลักษณะ
เป็น Top down ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำนโยบำยฯ มำแล้ว ส่วนงำน R&D ที่มีศักษภำพแต่ไม่อยู่ใน WBS 
จะมีงบประมำณสนับสนุนอยู่ในระดับหนึ่งที่สำมำรถด ำเนินกำรแบบ bottom up ได้ เพ่ือให้เกิดเทคโนโลยีและ
ผลงำนวิทยำศำสตร์ที่หลำกหลำย เปิดโอกำสให้โครงกำรลักษณะ bottom up สำมำรถเติบโตได้ภำยในกำร
ด ำเนินงำนของ TSC ก็จะมี ๒ Tracks ที่เดินควบคู่กันไป ซึ่งฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ รับที่จะต้องรีบเวียน 
WBS ของ TSC-๑ ไปยังผู้ประสำนงำน และขอให้ผู้ประสำนงำนน ำเรียนกรรมกำรทุกท่ำน 

ผู้แทน ผสนช.: สอบถำมในส่วนที่เป็นเรื่องของกำรพัฒนำธุรกิจหรือผู้ประกอบกำรที่เกิดจำก TSC ที่เคย
หำรือกับฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ไปแล้วนั้นจะอยู่ในข้อเสนอโครงกำรที่จะเสนอ บพค. หรือไม่ และ สนช 
จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงไรจะได้สนับสนุนTSC ได้อย่ำงสอดคล้องกับทิศทำงของ TSC 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: ชี้แจงว่ำจะใช้แนวทำงเดิมที่ได้เคยหำรือกัน ผอ. สนช. คือว่ำข้อเสนอส่วนของ 
สนช. จะไม่ได้ อยู่ในส่วนของกำรพิจำรณำของสภำนโยบำยฯ หรือ บพค. เพรำะ สนช. มีฐำนะเป็น PMU หนึ่ง 
เพรำะฉะนั้นหลังจำกที่กระบวนกำรสภำนโยบำยฯ ผ่ำนไปเรียบร้อยแล้ว อันนี้คือจุดที่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรกับ 
สนช. ต่อได้ นอกจำกนี้ได้น ำร่ำง WBS เรียนปรึกษำในเบื้องต้นกับ สนช. แล้ว เพรำะจะต้องถอดชิ้นส่วนของ
ดำวเทียมออกมำเป็นชิ้นๆ เพ่ือที่จะหำรือกันว่ำมีผู้ประกอบกำร หรือ SME ที่อำจจะมีศักยภำพในกำรที่จะเข้ำ
มำร่วมเป็นผู้ผลิตดำวเทียมเหล่ำนี้ได้มำกน้อยเพียงใด กำรด ำเนินงำนเช่นนี้จะต้องด ำเนินงำนต่อไป ฝ่ำยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรฯ จะเป็นตัวแทนประสำนงำนกับ สนช. และเปิดให้ท่ำนที่มีควำมประสงค์ที่จะเข้ำร่วมใน
กระบวนกำรนี้เข้ำมำร่วมท ำงำนได้ แต่งำนส่วนนี้จะไม่ได้อยู่ในข้อเสนอโครงกำรที่ก ำลังพูดกันในวันนี้  แต่มี
ควำมส ำคัญ เป็นสิ่งที่นักกำรเมืองให้ควำมสนใจ ในส่วนของ supplier ในประเทศเป็นจุดส ำคัญของโครงกำรนี้ มี
กำรร่วมงำนกับ สนช. ต้องกำรให้มีภำคธุรกิจ SME สัญชำติไทยเข้ำมำเป็น supplier ของโครงกำร TSC ในเบื้องต้น
มีข้อก ำหนดที่อยำกจะขอควำมเห็นกรรมกำรว่ำกำรก ำหนดให้ supplier ในเมืองไทยต้องมี local content > 
๕๐% ของมูลค่ำในกำรส่งมอบ หำกกรรมกำรเห็นว่ำควรจะมีสัดส่วนที่มำกกว่ำนี้ก็จะปรึกษำหำรือกันว่ำตัวเลขจึง
จะเหมำะสม เรื่องนี้เป็นข้อกังวลของหลำยฝ่ำยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรเมืองก็คือกำรที่มีบริษัทในประเทศเข้ำมำ
เป็นตัวแทนในกำรที่จะน ำเข้ำชิ้นส่วนต่ำงๆ ซึ่งโครงกำร TSC ปล่อยให้เกิดภำพอันนี้ออกไปในระดับสำธำรณะไม่ได้ 
เพรำะฉะนั้นผมเลยคิดว่ำตัวเลข ๕๐% น่ำจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เหมำะสม แต่ถ้ำกรรมกำรฯ เห็นว่ำ ควรจะมีระดับ
ของ local content ที่สูงกว่ำนี้ ผมคิดว่ำน่ำจะพิจำรณำร่วมกัน  

ผสทน.:  มีควำมเห็นว่ำแนวทำงนี้เป็นแนวทำงที่ดีมำกแล้วก็มีควำมส ำคัญมำกในกำรที่จะสร้ำง local 
content ที่ท ำในประเทศไทยในโครงกำรใหญ่ๆ ซึ่งเป็นกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถของประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นที่
อย่ำงน้อย ๕๐% แต่สิ่งที่อยำกฝำกประเด็นไว้ก็คือเรื่องของกำรตรวจและยืนยันในทำงปฏิบัติจะท ำอย่ำงไรตรงนี้
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อำจจะเป็นโจทย์ที่อำจจะต้องไปคิดกันอีกที ถ้ำเกิดสอดแทรกอะไรเพ่ิมเข้ำมำ กำรตรวจสอบตรงนี้จะเป็นอย่ำงไร 
อำจจะเป็นประเด็นที่มีควำมส ำคัญ แล้วจะวำงโครงในกำรตรวจสอบในอนำคตอย่ำงไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำมันเป็น
อย่ำงนั้นจริงๆ อันนี้ก็ฝำกทำงฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ แล้วก็ทำงผู้ประสำนงำนลองไปดูประเด็นนี้ด้วย 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: เรียนที่ประชุมว่ำกำรตรวจสอบเรื่อง local content เป็นข้อกังวลหนึ่งเพรำะ
ในประเทศไทยไม่มีระบบกำรให้ certificate local content ที่เข้ำถึงได้ง่ำย แต่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
ก ำลังศึกษำเรื่องนี้ แต่ว่ำตอนนี้ชิ้นส่วนอุปกรณ์ท่ีต้องใช้จำกในประเทศยังค่อนข้ำงน้อย อีกจุดนึงคือข้อยกเว้นจะมำ
ในรูปแบบไหน เพรำะของหลำยอย่ำงจ ำเป็นต้องซื้อจำกตัวแทนในประเทศได้เท่ำนั้นที่มีใบอนุญำตจำกบริษัทแม่ใน
ต่ำงประเทศ อันนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องท ำให้กำรด ำเนินกำรไปได้ โดยทั่วไปขณะนี้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
และ project office ยังด ำเนินกำรได้ แต่ในอนำคตหำกมีกำรจัดซื้อจ ำนวนมำก จะต้องมีกำรตั้งคณะท ำงำนโดย 
TSC-Board ที่จะพิจำรณำเรื่องนี้โดยเฉพำะ 

ผสซ.: เสนอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ ท ำเอกสำรออกมำเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนเพรำะตอนนี้ 
TSC-๑ และ TSC-๒ ได้รับอนุมัติจำกกองทุนแล้ว ฉะนั้นในรำยละเอียดนโยบำยต่ำงๆ ที่ TSC จะเดินต่อไป ให้เขียน
ออกมำเป็นเอกสำรเช่นต้องมี  Local content ๕๐% กำรด ำเนินกำรในประเทศเท่ำไหร่ จะสร้ำงอะไร ขีด
ควำมสำมำรถเป็นอย่ำงไร ถ้ำท ำเป็นสรุปสั้นๆ ให้คณะกรรมกำรได้พิจำรณำเห็นชอบในแนวทำงกำรด ำเนินของ 
TSC  ในตอนนี้อำจฟังแล้วมีหลำยประเด็นที่ยังไม่เชื่อมโยงกัน จึงเสนอว่ำในกำรประชุมครั้งหน้ำให้ท ำเป็นเอกสำร
ส่งให้กรรมกำรทุกคน 

ประธำนกรรมกำรฯ: สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดี ขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ หำรืออย่ำงใกล้ชิดกับ สนช. แม้ว่ำ
ข้อมูลเหล่ำนี้มีมำกแล้ว แต่อำจจะศึกษำเพ่ิมเติมจำกกรณีของ BOI เวลำที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรลงทุน  จริงๆ 
แล้วเรื่อง local content พูดกันมำหลำยสิบปี ตั้งแต่ยุคที่เกิดอุตสำหกรรมรถยนต์ แล้วก็มีกำรเพ่ิม Local 
content ขึ้น แต่ไม่ทรำบว่ำใช้วิธีกำรตัดสินหรือตรวจสอบอย่ำงไร ว่ำอะไรคือ local content อะไรไม่ใช่ ฝำกฝ่ำย
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ หำรือแล้วก็ท ำเป็นเอกสำรออกมำให้ชัดเจน จะเป็นสิ่งที่ดีส ำหรับทุกคนที่จะได้ท ำงำน
ไปได้ในแนวทำงเดียวกัน 

 

ที่ประชุมรับทราบการเปิดรับข้อเสนอแผนงานย่อย (ตาม Work Breakdown Structure, WBS) 
ภายใต้โครงการ TSC-๑ ส าหรับงบประมาณปี ๒๕๖๖-๒๕๖๙ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ น าข้อคิดเห็น
ของท่ีประชุมไปประกอบการด าเนินการ 

 
๓.๒  สวทช. และ สดร. เตรียมแผนจัดฝึกอบรมวิศวกรของ TSC  

ผู้แทน ผพว:  เรียนที่ประชุมว่ำ สวทช. และ สดร. มีโครงกำรที่จะพัฒนำ ขีดควำมสำมำรถวิศวกร TSC 
ทำงด้ำน computer-aid engineering  Numerical method Finite element ต่ำงๆ มำช่วยซึ่ งจะเป็นตัว
เครื่องมืออันหนึ่งประกอบกับกำรท ำงำนในกำรออกแบบ จะเป็นควำมรู้ ทำงด้ำน Finite Element ใช้แพ็คเกจที่มี
กำรใช้กันใน NASA เบื้องต้นจะเป็นกำรออกแบบ เป็นกำรฝึกอบรมโดยนักวิจัยของสวทชเองที่มีควำมเชี่ยวชำญตรง
นี้จะเป็นทีมงำนลูกศิษย์อำจำรย์ปรำโมทย์ เตชะอ ำไพที่เคยท ำงำนอยู่ที่ NASA กำรอบรมออกแบบหลักสูตรไว้
เบื้องต้นประมำณ120 ชั่วโมง คือเป็นทั้งปูพ้ืนฐำนทฤษฎีที่จ ำเป็นและเป็นกรณีปฏิบัติ ครอบคลุมทั้งในเรื่อง solid 
mechanic, fluid dynamic, thermal, heat, fatigue ต่ำงๆ ซึ่งควำมรู้เหล่ำนี้จะเป็นส่วนส ำคัญในกำรออกแบบ
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เชิงวิศวกรรมก็ได้ แม้จะเป็นกำรอบรมให้วิศวกร นักวิจัย  เป็นประโยชน์ต่อสมำชิกใน consortium คิดว่ำน่ำจะเริ่ม
ได้เร็วๆ นี้แต่จะต้องมีกำรคุยกันในเรื่องเนื้อหำและใบอนุญำตซอฟต์แวร์ที่จะใช้ประกอบกำรอบรม 
 

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
 

ประธำนกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำทีมงำนของ สวทช. มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนนี้ซึ่งเสนอให้กำรสนับสนุน เป็น 
in-kind contribution แทบจะไม่มีค่ำใช้จ่ำย ที่ทำง สวทช. ช่วยสนับสนุน TSC ในครั้งนี้น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อ
วิศวกรจำกทุกๆ สมำชิก เป็นspirit ของกำรท ำงำนแบบ consortium ทีต่่ำงคนต่ำงช่วยกันท ำ 

ผอ บพค.: สนับสนุนเรื่องนี้ว่ำเป็นเรื่องที่ส ำคัญมำกในแง่ของกำรสร้ำง engagement เพรำะพันธกิจหนึ่ง
ของโครงกำร TSC นอกจำกจะได้เทคโนโลยีของ space หรือ ส่งดำวเทียมไปโคจรรอบโลกแล้ว คนที่จะเกิดข้ึนจำก
กำรสร้ำงเทคโนโลยีนี้ให้กับประเทศจะเป็นส่วนส ำคัญ ในตัวโครงกำรเอง TSC น่ำจะมีส่วนหนึ่งในแง่ของกำรพัฒนำ
ก ำลังคน ที่จะต้องผลักให้มันเกิดขึ้นมำเชื่อมโยงกับกำรสร้ำงเทคโนโลยี ซึ่งส่วนนี้ สนช. อำจมำช่วยดูในแง่ของกำร
สร้ำงงำนต่อยอดจำกกำรที่คนเหล่ำนี้ได้ควำมรู้ ทักษะ ประสบกำรณ์จำกกำรสร้ำงพัฒนำเทคโนโลยีดำวเทียม ถ้ำ 
สวทช. จัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติมในแง่ของเอกสำรที่ชัดเจนส ำหรับกำรประชุมครั้งหน้ำ จะเป็นกำรน ำส่งเรื่องของกำร
สร้ำง capacity building โดยเฉพำะเรื่องกำรพัฒนำคนที่ดีมำก แล้วคนเหล่ำนี้ก็อำจจะถูกเชื่อมโยงไปยัง sector 
ต่ำงๆ ในอุตสำหกรรมต่อไป 

ผู้แทน ผพว.: รับที่จะด ำเนินกำรท ำเอกสำรที่มีหัวข้อต่ำงๆ ส ำหรับฝึกอบรมให้เรียบร้อยแล้วมำสื่อสำรให้กับ
สมำชิกทุกท่ำนเพ่ือจะได้ขยำยผลต่อดไป 

ผสทน.: เสริมว่ำกำรอบรมนี้เป็นประโยชน์มำกๆ แล้วก็รู้สึกดีใจที่กระจำยโอกำสมำยังส่วนอ่ืนๆ ด้วย เรื่องนี้
เป็นเรื่องส ำคัญ สทน. ยินดีเข้ำร่วมด้วย ขอรบกวนทำง สวทช. ส่งข้อมูลในกำรฝึกอบรมมำ สทน. จะไปร่วมด้วย 

ผู้แทน ผพว.: ชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำมีประเด็นอยู่นิดนึงคือว่ำถ้ำจัดฝึกอบรมแบบนี้จะต้องมีกำรขอใบอนุญำตใช้
ซอฟต์แวร์เหล่ำนี้ ซึ่งต้องดูว่ำท ำอย่ำงไร มีคนเข้ำร่วมได้มำกที่สุดกี่คน โดยได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ก่อน ในอนำคตอำจปรึกษำกับ บพค. ถ้ำจะยกระดับกำรฝึกอบรมเต็มรูปแบบ อำจจะมีกำรเจรจำกับ
เจ้ำของซอฟต์แวร์ที่ใช้งำนเพรำะเพรำะในด้ำนหนึ่งเป็นกำรประชำสัมพันธ์กำรใช้ซอฟต์แวร์ ไปในตัว ซึ่งอนำคต
บริษัทจะมีโอกำสได้ลูกค้ำจำกกลุ่มคนเหล่ำนี้ น่ำจะมีโอกำสในกำรต่อรองกับบริษัท ขอเรียนปรึกษำ ผอ.บพค.ว่ำจะ
บริหำรจัดกำรตรงนี้กันยังไง 

ผอ.บพค.:  ให้ควำมเห็นว่ำเรื่องนี้เป็นส่วนส ำคัญถือว่ำเป็นภำรกิจหนึ่งของ TSC คือสร้ำงคน ทุกคนจะต้อง
เชี่ยวชำญในเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นทั้งหมด ถ้ำได้เริ่มต้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีมำกและขอสนับสนุนและอยำกเห็นแผนในแง่
ของกำรท ำงำนทั้ง TSC ทั้งข้ันตอนและขบวนกำร 

ประธำนกรรมกำรฯ: เสริมว่ำกิจกรรมแบบนี้ต่อไปน่ำจะเกิดขึ้นอีกเยอะๆ ไม่ใช่เฉพำะที่ สวทช. ได้เสนอมำ
เท่ำนั้น จริงๆ แล้วเมื่อหลำยปีก่อนตอนที่ TSC ยังมีเพียง 3 หน่วยงำน สทอภ. ได้ให้ควำมกรุณำจัด workshop 
ควรท ำ Knowledge management กับเรื่องของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะต้องเกิดขึ้นให้มำกๆ ฝำก ดร. ศุภฤกษ์
ฯ ไปช่วยประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำงๆ ว่ำมีใครหน่วยงำนไหนที่พอจะท ำเรื่องไหนได้บ้ำงมำรวมกันเพ่ือให้สมำชิก
ของTSC มีควำมรู้มีประสบกำรณ์เพ่ิมมำกข้ึน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดทีีจ่ะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรตั้ง TSC 

ผู้แทน อธิกำรบดี มทส.: มีควำมเห็นว่ำ ที่ทำง สวทช. เสนอ เป็นกำร upskill ก ำลังคนของ TSC แต่ใน
มุมมองของสถำบันอุดมศึกษำในเรื่องของกำรสร้ำงก ำลังคนผ่ำนพวกหลักสูตรต่ำงๆ ในสถำบันอุดมศึกษำที่เป็น
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สมำชิก TSC จ ำเป็นต้องสร้ำงบัณฑิตหรือว่ำคนที่เกี่ยวข้อง มำรองรับกำรด ำเนินงำนของ TSC ด้วยหรือไม่ ก็เลย
อยำกจะฝำกถำมที่ประชุม ตรงนี้มีโครงสร้ำงในกำรขับเคลื่อนในเรื่องของกำรพัฒนำก ำลังคนหรือยัง  

ประธำนกรรมกำรฯ: ชี้แจงว่ำในเรื่องนี้กำรสร้ำงก ำลังคนผ่ำนหลักสูตรของมหำวิทยำลัยเพ่ือรองรับงำนของ 
TSC ตอนนี้ไม่ชัดเจน แต่เหตุผลหนึ่งที่มีสถำบันอุดมศึกษำรวมอยู่ด้วยก็คือเรื่องของกำรท ำ capacity building 
เคยพูดคุยกับทำง กระทรวง อว ว่ำ มีอีกกลไกหนึ่งก็คือกำรเกิดของ ธัชวิทย์ ซึ่งได้มองว่ำ project ระดับชำติหรือ
ว่ำระดับโลกแบบนี้ไม่ควรจะด ำเนินงำนโดยทีมงำนโดยล ำพัง ควรจะน ำนักศึกษำเข้ำมำร่วม ซึ่งทุกภำคส่วนเห็นชอบ
ว่ำในโครงสร้ำงของ ธัชวิทย์ น่ำจะเหมำะสมที่จะรับนักศึกษำปริญญำโท-เอกแล้วก็ท ำ project เหล่ำนี้โดยตรงหรือ
ว่ำถ้ำเขำจบ ป.ตรีก็ให้เขำท ำป.เอกไปด้วยเลยโดยท ำงำนนี้ไป ฉะนั้นเมื่อ project สิ้นสุด ตัวนักศึกษำก็จะจบ
กำรศึกษำด้วย ในเรื่องกำรสร้ำงก ำลังคนผ่ำนหลักสูตรของสถำบันอุดมศึกษำเป็นสิ่งที่ดี คงต้องรวบรวมมำแล้วก็ท ำ
ให้มันเกิดขึ้นอย่ำงจริงจัง วัตถุประสงค์หลักตั้งแต่สมัย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ ท่ำนพูดถึง TSC  ว่ำจะต้องเป็นกำร
สร้ำง capacity building ไม่ใช่เฉพำะในองค์กรวิจัยที่เป็นสมำชิก แต่รวมถึงบุคลำกรต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดเป็น start-
up ขึ้นได้ในอนำคต นักศึกษำก็ส ำคัญมำกเพรำะจะได้ท ำโจทย์จริง เป็นโจทย์ยำกที่จะท ำให้ควำมสำมำรถเกิดขึ้นได้
อย่ำงจริงจัง 

ผู้แทน อธิกำรบดี มทส.:  แจ้งที่ประชุมว่ำ บพค. ได้สร้ำง platform ในปี ๒๕๖๗-๗๐ โดยจะมี ๑ ใน ๔ 
platform คือกำรสร้ำงก ำลังคน โดย บพค. ถ้ำสมมุติว่ำต้องกำรสร้ำงคนโดยใช้ platform นี้ แต่ไม่ชัดเจนว่ำจะมำ
รองรับ consortium ต่ำง ๆ โดยเฉพำะ TSC ก็จะท ำให้ไม่สำมำรถประมำณก ำลังคนที่จะเป็นแกนหลักของ
โครงกำรได้ ถ้ำมีควำมชัดเจน อำจได้รับควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัยมำกกว่ำ ๓๐ แห่ง ผ่ำนสภำคณบดี
วิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย เช่นว่ำอำจจะมีหลักสูตรที่เป็น space Technology อำจจะเป็นหลักสูตรกลำงที่แต่
ละมหำวิทยำลัยที่เป็นสมำชิก TSC สำมำรถ แบ่งปันประสบกำรณ์หรือผู้สอน ไม่เฉพำะมหำวิทยำลัยลัยอำจร่วมถึง
หน่วยงำนอ่ืนๆ ใน TSC ด้วย ลักษณะนี้จะท ำให้เกิดกำรสร้ำงหลักสูตรที่ชัดเจนและตอบโจทย์เป้ำหมำยหรือ
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงชัดเจน แล้วก็อำจจะมำสนับสนุนนักศึกษำในส่วนของทุนกำรศึกษำ ซึ่งจะสำมำรถที่จะ
สร้ำงคนเข้ำมำตอบโจทย์เทคโนโลยีตรงนี้ได้ แตอ่ำจต้องใช้เวลำพอสมควร หำกจะเป็นในรูปแบบนี้ มทส. ยินดีที่จะ
ร่วมด ำเนินกำร  

ประธำนกรรมกำรฯ:  แสดงควำมเห็นเสริม มทส. ว่ำถ้ำเกิดในมิตินั้นได้แล้วก็มีควำมร่วมมือในเรื่องของกำร
สร้ำง capacity ในสถำบันอุดมศึกษำ ๓๐ กว่ำสถำบันโดยผ่ำนสภำคณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทย รวมถึง 
สภำคณบดีวิศวกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย ถ้ำมีกำรประชุมครั้งต่อไปก็ผมยินดีที่จะเข้ำไปรวมด้วย จะได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ project TSC  

ผู้แทน อธิกำรบดี มทส: มีควำมเห็นว่ำถ้ำเป็นเรื่อง space technology วิทยำศำสตร์ถือว่ำส ำคัญเพรำะจะ
เป็นองค์ควำมรู้พื้นฐำน ในกำรประชุมสภำคณบดีวิทยำศำสตร์ครั้งต่อไปที่ สจล ถ้ำท่ำนประธำนกรรมกำรฯ สะดวก 
จะคุยกับท่ำนอำจำรย์อภิสิทธิ์ซึ่งเป็นประธำนสภำคณบดีวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ให้ท่ำนประธำนกรรมกำรฯ เข้ำ
ไปร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติม  

ประธำนกรรมกำรฯ: ตอบรับยินดีเข้ำร่วมตำมที่ มทส. เสนอ เพรำะว่ำงำนของ TSC ส่วนหลักเป็นงำน 
Advanced Engineering มีวิทยำศำสตร์เกี่ยวข้องโดยตรงอยู่แล้วทั้งตัว Science ที่เกิดจำกโครงกำรเหล่ำนี้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรไปดวงจันทร์ แล้วยังมีมิติอ่ืนๆ ทำงฟิสิกส์ เช่น กำรท ำsensor กำรท ำ payload กำร
ออกแบบต่ำงๆ รวมถึงทำงoptics ซึ่งผมคิดว่ำเป็นเรื่องที่ดีมำกๆ อำจำรย์เดวิด มหำวิทยำลัยมหิดล เองก็ท ำเรื่องนี้
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โดยตรงอยู่ก็คือตัววัดรังสี cosmic ที่ทรำบมำคือเป็น payload ที่น่ำตื่นเต้นมำกด้วยเพรำะว่ำเป็นสิ่งใหม่ที่ในโลกนี้
ยังไม่ได้มีกำรทดลองแบบนี้มำก่อน ซึ่งจริงๆ พวกนี้ถ้ำสำมำรถที่จะน ำไปเป็น platform ในกำรเรียนรู้ของวงกำรทั้ง
ฟิสิกส์วงกำรวิทยำศำสตร์และวงกำรวิศวกรรมศำสตร์ได้จะดีมำก 

 

ผสซ.: ให้ข้อมูลว่ำในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ ในงำนของ บพค. ที่จังหวัดขอนแก่น ท่ำนรัฐมนตรี อว. ได้ให้นโยบำย
แก่ บพค. เพ่ิมขึ้นในเรื่องของกำรพัฒนำก ำลังคนกับ frontier Science ซึ่ง TSC ก็คงจะเป็นโจทย์หนึ่งที่ เป็น
ตัวอย่ำงที่ว่ำใช้ frontier ในกำรพัฒนำก ำลังคนได้ 

ผอ.บพค.:  เรียนเพ่ิมเติมว่ำท่ำนรัฐมนตรี อว. ให้นโยบำยชัดเจนในแง่ของกำรสร้ำงคน capacity building 
กับเทคโนโลยีที่เป็น frontier เกือบทุกอย่ำงที่เป็นภำรกิจของ บพค. ที่รับผิดชอบในตอนนี้ก็คือ platform ในแง่ที่
เ ป็ นPostmaster กั บ  postgraduate ใน เ รื่ อ งของ  upskills และ  reskills ในแผนปี  ๒๕๖๗ -๗๐  ด้ ำน
วิศวกรรมศำสตร์และวิทยำศำสตร์ กลไกนี้จะเชื่อมโยงมำที่ บพค. จะเป็นขบวนกำรหนึ่งที่จะเป็น capacity build-
in ของคนเข้ำไปในโครงกำร TSC หรือโครงกำร High Energy Physics หรือโครงกำร Quantum ทั้งหมดจะถูก
น ำเข้ำสู่ภำรกิจของ บพค. ตอนนี้ Postmaster กับ Postgraduate บพค. ก ำลังเตรียมระบบ แล้วก็จะเข้ำไปคุยกับ
ทุกหน่วยเพ่ือที่จะดึงคนเข้ำมำร่วมสร้ำงให้เป็น super engineer นี่คือส่วนส ำคัญที่จะด ำเนินกำรต่อและเชื่อมโยง
กับ TSC ในภำพของ frontier ในส่วนของ ธัชวิทย์ น่ำจะเชื่อมโยงกับกำรเรียนในหลักสูตรป.โท ป.เอก เป็นกำร
ท ำงำนจริงที่ไม่ใช่อยู่ในหลักสูตรในมหำวิทยำลัยแบบเหมือนเดิม ที่จะต้องมีกำรท ำ hand on จะต้องปฏิบัติจริง ใน
ส่วนของ super engineer ก็คือหลังจำกจบป.โท ป.เอก แล้วจะต้องท ำงำนที่เป็น deep technology ใน sector 
ที่จะไปต่อกับอุตสำหกรรมหรือใน sector ที่จะเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

ประธำนกรรมกำรฯ: สรุปว่ำในวำระนี้พูดถึงเรื่องของกำรจัดฝึกอบรม กำรท ำ knowledge management 
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่ำงๆ จำกสมำชิกใน TSC  มทส. ได้พูดถึงควำมเชื่อมโยงกับภำคกำรศึกษำ ซึ่งมีทั้งสภำ
คณบดีวิทยำศำสตร์แห่งประเทศไทยและสภำคณบดีวิศวกรรมศำสตร์แห่งประเทศไทย TSC คงต้องเข้ำไปพูดคุยกัน
ให้เกิดควำมร่วมมือนี้ เพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรสร้ำงบุคลำกรที่เก่งๆ ขึ้นมำเป็น super engineer ที่ 
บพค. เรียนในที่ประชุม 
 

ที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานและด าเนินการตามข้อคิดเห็นของ 
ที่ประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑  การแต่งตั้งผู้อ านวยการ บพค. เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารภาคีความร่วมมืออวกาศไทย 
 

ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: แจ้งที่ประชุมว่ำที่มำของกำรเสนอ บพค. เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
บริหำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย (TSC-Board) เพรำะเนื่องจำกว่ำ บพค. เป็นหน่วยงำนเทียบเท่ำกับทำงสกสว. 
สอวช. รวมถึง วช. ซึ่งเป็นหน่วยที่ให้ทุนแก่งำนวิจัยของประเทศ และที่ผ่ำนมำ บพค. มีบทบำทส ำคัญอย่ำงยิ่งใน
กำรสนับสนุน โครงกำร TSC ตั้งแต่ TSC-P เป็นต้นมำ จึงจะขอเรียนกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเพ่ิมผู้อ ำนวยกำร บพค. 
เป็นกรรมกำรของ TSC-Board เพ่ือที่เวลำกำรวำงนโยบำยต่ำงๆ ของ TSC-board จะได้มีข้อเสนอหรือควำม
คิดเห็นจำก บพค. ให้นโยบำยหรือกำรท ำงำนของ TSC อยู่ในแนวทำงหรือทิศทำงของ บพค. ตั้งแต่ต้น จึงเรียน
เพ่ือให้กรรมกำรพิจำรณำ 
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ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
ประธำนกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำเป็นประโยชน์และจ ำเป็นมำกที ่บพค. จะเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร

บริหำร TSC แต่ไม่ใช่สมำชิกในภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทยที่ลงนำมใน MOU ร่วมกัน ๑๓ หน่วยงำน 
คณะกรรมกำรบริหำร TSC แต่งตั้งโดยรัฐมนตรี ซึ่งมีกรรมกำรจำกหลำยหน่วยงำนที่ไม่ได้เป็นสมำชิก TSC ร่วมอยู่
ในคณะกรรมกำรบริหำร TSC แต่ร่วมในฐำนะที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงอย่ำงส ำนักงำนกำรวิจัยหรือ วช. เห็นว่ำ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ บพค. จะต้องเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำร TSC ถ้ำไม่มีใครเห็นเป็นอย่ำงอ่ืนขออนุญำต
เรียนสรุปว่ำ กรรมกำรทุกท่ำนเห็นชอบ และฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ จะท ำเรื่องเสนอท่ำนรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ผู้อ ำนวยกำร บพค. เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรนี้ 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้อ ำนวยกำร บพค. เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรบริหำรภำคีควำมร่วมมือ
อวกำศไทย และมอบหมำยฝ่ำยเลขำนุกำรฯ ด ำเนินกำรเสนอ รมว.อว. พิจำรณำแต่งตั้ง ต่อไป 

 
๔.๒  การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินานาชาติเป็นที่ปรึกษา TSC  

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: เรียนที่ประชุมว่ำ ในโครงกำร TSC โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง TSC-๒ มีควำมซับซ้อน
มำกในกำรที่จะส่งยำนไปดวงจันทร์ project office จึงเห็นว่ำควรจะมี international Advisory committee 
เพ่ือช่วยแนะน ำในกำรด ำเนินกำร ในเบื้องต้นได้ทำบทำมผู้ทรงคุณวุฒิระดับนำนำชำติ 1 ท่ำนไว้ แต่ไม่จ ำเป็นต้องมี
เพียงเท่ำนี้ สำมำรถที่จะเพ่ิมมำกขึ้นได้ ในเบื้องต้นอยำกขอควำมเห็นชอบจำกกรรมกำรในกำรที่จะแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒินำนำชำติ คือ ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ จำกมหำวิทยำลัยโตเกียว ที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรสร้ำง
ประกอบและออกแบบ ทดสอบระบบ microsatellite และ nanosatellite โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งลักษณะของ
ดำวเทียมที่คล้ำยคลึงกับ TSC-๑ และ TSC-๒ และอีกประเด็นคือกำรประสำนงำนกับ JAXA ที่จะมีควำมส ำคัญต่อ
กำรส่งยำนไปดวงจันทร์ทีต่้องอำศัยควำมเชี่ยวชำญในกำรที่จะส่งยำนออกจำกวงโคจรโลกในหลำยด้ำน  

ผู้แทน อธิกำรบดี มจพ.: ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ มีประสบกำรณ์ สร้ำงยำนส ำรวจ
อวกำศด้วย microsatellite มำแล้ว ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เป็น microsatellite ก ำลังเดินทำงไปส ำรวจดวงจันทร์ จึง
เห็นว่ำน่ำจะสอดคล้องกับโครงกำร TSC-๒ อีกหนึ่งโครงกำรเป็น microsatellite ที่ไปโคจรรอบดำวศุกร์ แล้วก็ไป
ส ำรวจดำวเครำะห์น้อย ซึ่งทั้งหมดเป็นฝีมือของนักเรียนมหำวิทยำลัย ซึ่งประสบควำมส ำเร็จทั้ง ๒ โครงกำร จึงคิด
ว่ำถ้ำได้ท่ำนมำให้ค ำแนะน ำกับโครงกำร TSC ก็น่ำจะเป็นผลดี เพรำะมีเป้ำหมำยที่ใกล้เคียง คือไปส ำรวจดวงจันทร์
หรือ deep space ด้วย microsatellite ที่รำคำไม่แพง เพรำะว่ำในกำรสร้ำงยำนอวกำศไปส ำรวจรอบดวงจันทร์ 
หรือ deep space มีตั้งแต่รำคำที่ถูกมำกๆ จนไปถึงรำคำที่แพงมำกๆ เพรำะฉนั้น know how ในกำรที่จะใช้ 
เทคโนโลยีที่รำคำไม่แพงไปส ำรวจดวงจันทร์ด้วยรำคำที่สมเหตุสมผล โดยใช้ประสบกำรณ์และ know how จำก 
ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ จะเป็นประโยชน์ต่อ TSC 
 

ข้อคิดเห็นของท่ีประชุม 
ผสซ.:  มีควำมเห็นว่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอท่ำนเป็นผู้เชี่ยวชำญดับอันดับโลก แต่อยำกเห็น TSC Program 

structure ว่ำท่ำนผู้เชี่ยวชำญจะเข้ำมำดูในส่วนไหนและให้ค ำแนะน ำในส่วนไหน  อยำกเห็นว่ำทั้ง TSC มีกำร
บริหำรจัดกำรอย่ำงไรแล้วผู้เชี่ยวชำญที่จะตั้งมีส่วนเกี่ยวข้องตรงไหนระดับไหน จะได้มองภำพรวมของโครงกำร 
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ผสทน.:  เห็นด้วยที่จะมีผู้เชี่ยวชำญที่มีประสบกำรณ์ที่จะช่วยเหลือโครงกำรได้อย่ำงดี แต่มีค ำถำมว่ำถ้ำจะ
ตั้ งเป็น international advisory committee  ในอนำคตจะมี อีกใช่ไหม หำกว่ำตั้ ง  ๑ คนควรจะเป็นแค่  
international advisor มำกกว่ำ  

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ.: ชี้แจงว่ำจะมีกำรทยอยทำบทำมผู้เชี่ยวชำญเพ่ิมเมื่อกำรด ำเนินงำนมี
ควำมก้ำวหน้ำไปเรื่อยๆ มีหลำยประเด็นที่จะต้องท ำให้สมดุลทั้งเทคนิค geopolitics และปัจจัยอ่ืนๆ ที่จะ
สอดคล้องกับโครงกำรที่ก ำลังด ำเนินไปในอนำคต แต่ในเบื้องต้นจะมี ๑ ท่ำนก่อน และจะมีกำรด ำเนินกำรแต่งตั้ง
เพ่ิมเติมในเวลำอันสั้น ซึ่งก ำลังอยู่ในระหว่ำงกำรทำบทำม ในเรื่องของโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC ที่ ผสซ. กล่ำว
เมื่อครู่นี้เป็นประเด็นส ำคัญที่จะต้องท ำให้ชัดเจน ส ำหรับ ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ เป็นที่ปรึกษำอย่ำงไม่เป็น
ทำงกำรของโครงกำร TSC อยู่แล้ว แต่ควรท ำให้เป็นทำงกำร และไม่ใช่เพียงให้ค ำปรึกษำด้ำนวิศวกรรมหรือกำร
บริหำรโครงกำร แต่จะมีบทบำทที่ชัดเจนมำกขึ้นที่จะช่วยพิจำรณำข้อเสนอโครงกำรด้ำนวิจัยและพัฒนำที่มีศักษ
ภำพแต่ยังไม่ได้อยู่ใน Track หลักของกำรสร้ำงดำวเทียม TSC-๑ และ TSC-๒ จะมำช่วยให้ควำมเห็นที่จะช่วยให้
กระบวนกำรพิจำรณำทบทวนมีประสิทธิภำพแล้วก็สำมำรถที่อุดช่องโหว่ต่ำงๆ ของโครงกำรเพ่ิมควำมเชื่อมั่นกับ
หน่วยให้ทุน 

ผสทน.:  มีควำมเห็นว่ำอยำกเห็นโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC อยำกให้มีภำพรวมก่อน มำกกว่ำกำรที่จะตั้งที
ละคน ซึ่งเมื่อไม่เห็นภำพรวม อำจจะเกิดปัญหำในภำยหลังได้ อยำกให้เวียนโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC มำให้
กรรมกำรพิจำรณำก่อนว่ำองค์ประกอบที่ต้องกำรผู้เชี่ยวชำญที่ปรึกษำ จะประกอบด้วยด้ำนใดบ้ำง แล้วจะทยอยตั้ง
ก็ท ำได้ แต่อยำกเห็นโครงสร้ำงนั้นก่อน  

ผอ.บพค.: เห็นชอบในกำรที่จะตั้งที่ปรึกษำนำนำชำติ กรณีของ ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ เห็นชอบในตัว
บุคคล แต่ต้องมองภำพรวมจะต้องมีหลักเกณฑ์ว่ำควรเป็นใคร อย่ำงไร มีเรื่องทั้ง Geopolitics และเทคนิค จะต้อง
คิดแต่ละขั้นตอน เช่นตอนยำนขึ้นไปหมุนรอบโลก น่ำจะเป็นใครบ้ำงที่ช่วยให้ค ำปรึกษำ จำกรอบโลกไปสู่กำร
หมุนรอบดวงจันทร์น่ำจะเป็นใครบ้ำงที่ช่วยให้ค ำปรึกษำ ฉะนั้นจะต้องมีหลักกำรและมีภำพรวมของตัวโครงสร้ำง
จะท ำให้คณะกรรมกำรสบำยใจมำกในแง่ของกำรท ำงำน แล้วจึงพิจำรณำตัวบุคคลต่อไป 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ: รับที่จะด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรชี้แนะ โดยจะเตรียมเสนอโครงสร้ำงกำร
บริหำร TSC โดยรวมถึงบทบำทหน้ำที่ของที่ปรึกษำ เป็นวำระในกำรพิจำรณำได้ในครั้งหน้ำ อย่ำงไรก็ตำมตอนนี้
ก ำลังอยู่ระหว่ำงกำรทำบทำมอีกหลำยๆ ท่ำนซึ่งก็ยังรอค ำตอบ เพียงแต่ในตอนนี้มี ศำสตรำจำรย์ นำกำซุกะ ตอบ
รับเข้ำมำร่วมเป็นท่ำนแรก ในกำรประชุมนี้จึงมำขอเพียงท่ำนเดียวก่อน  

ประธำนกรรมกำรฯ:  เรียนที่ประชุมว่ำ สิ่งแรกสุดต้องน ำเสนอคือโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC ซึ่งจริงๆ เคย
พูดกันในกำรประชุมครั้งแรกมำแล้วครั้งนึง  ในเรื่อง Science advisory committee, Technical Advisory 
Committee และ international advisory committee  แต่อยำกให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ สรุปอีกครั้ง
หนึ่งในตัวโครงสร้ำงว่ำจะบริหำรจัดกำรอย่ำงไร แล้วมีควำมสัมพันธ์ที่จะเชื่อมโยงกับ บพค. อย่ำงไร เพรำะฉะนั้น
คิดว่ำทุกท่ำนเห็นชอบในกำรในกำรตั้ง ศำตรำจำรย์ นำกำซุกะเป็นที่ปรึกษำ แต่ขอให้น ำโครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำร TSC เข้ำมำสู่กำรพิจำรณำหรือรับทรำบในครั้งหน้ำ  อย่ำงไรก็ตำมขอถำมฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
เรื่องรำยชื่อที่ปรึกษำที่ก ำลังทำบทำมได้มำจำกไหน เปิดโอกำสให้สมำชิกซึ่งน่ำจะมีเครือข่ำยกับผู้เชี่ยวชำญทั่วโลก
เช่นกัน ได้เสนอชื่อมำหรือไม ่
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เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ:  ชี้แจงว่ำเมื่อประมำณเดือนสิงหำคม ปีที่แล้ว ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ 
ได้สอบถำมไปยังผู้ประสำนงำน TSC ทุกหน่วยงำน โดย google form เพ่ือขอให้เสนอชื่อที่ปรึกษำ ไปแล้วครั้งนึง 
อย่ำงไรก็ตำมยังคงเปิดรับรำยชื่ออยู่อย่ำงต่อเนื่อง แล้วตอนนี้ทำง project office ก ำลังประมวลองค์ประกอบของ
ผู้เชี่ยวชำญให้สมดุลทั้งทำงเทคนิค geopolitics และควำมต้องกำรของ TSC   

ประธำนกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำเรื่อง geopolitics นี้เป็นเรื่องส ำคัญมำกเพรำะในวงกำรอวกำศมีกำรแบ่ง
ค่ำยอย่ำงชัดเจน คือค่ำยที่น ำโดยทำงอเมริกำ ญี่ปุ่น ค่ำยยุโรป ค่ำยรัสเซีย ค่ำยจีน ฉะนั้นต้องระวัง เคยได้รับทรำบ
จำกอำจำรย์พงศธรบอกว่ำจริงๆ ประเทศไทยคบได้กับทุกค่ำย ไม่มีควำมขัดแย้งกับฝ่ำยไหนเลย แต่ว่ำกำรที่ดึง
ต่ำงชำติเข้ำมำร่วมคงต้องเน้นที่เป็น project เชิญอำจำรย์พงศธร เล่ำให้ฟังในประเด็นกำรที่ดึงต่ำงชำติเข้ำมำมีส่วน
ร่วมไม่ว่ำจะเป็นที่ปรึกษำหรือว่ำมำร่วมท ำงำนต้องมีข้อระมัดระวังอย่ำงไรบ้ำง 

นำยพงศธร (ผู้แทน อธิกำรบดี มจพ.): เล่ำประสบกำรณ์ว่ำ เนื่องจำกท ำงำนใกล้ชิดกับสถำนทูตและองค์กร
อวกำศประเทศญี่ปุ่นหรือ JAXA ก็จะได้รับกำรสอบถำมเป็นประจ ำจำกรัฐบำลญี่ปุ่นๆ เฝ้ำดูประเทศไทยว่ำก ำลัง
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศอย่ำงไร เขำเป็นกังวลโดยเฉพำะฝั่งสหรัฐอเมริกำที่มีญี่ปุ่นค่อยดูเรื่องกิจกรรมทำงด้ำน
อวกำศของภูมิภำคนี้ เขำสอบถำมว่ำโครงกำร TSC มีส่วนไหนบ้ำงที่มีค่ำยอ่ืนเข้ำมำเกี่ยวข้องโดยเฉพำะประเทศจีน 
ฉะนั้นในบำงครั้ง ตอนที่ไปขอควำมช่วยเหลือ ขอกำรสนับสนุน ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนกำรส่งดำวเทียม หรือ ด้ำน
องค์ควำมรู้ต่ำงๆ เขำก็จะเป็นกังวลว่ำในโครงกำรนี้มีประเทศจีนรวมอยู่ด้วยหรือไม่ พอเป็นแบบนั้นแล้วมัน
เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมำยว่ำ เขำไม่สำมำรถสนับสนุนได้เต็มที ่จึงเรียนตรงๆ ว่ำเนื่องจำกเขำติดตำมข่ำวของเรำอยู่
โครงกำร TSC-P ที่ร่วมมือกับ CIOMP ของประเทศจีน เขำจึงเป็นห่วงว่ำ TSC-๑ TSC-๒ จะเป็นควำมร่วมมือกับ
ประเทศจีนด้วยหรือไม่ ถ้ำใช่เขำก็ไม่สำมำรถที่จะช่วยเหลือสนับสนุนได้เต็มที่ ผมจึงได้อธิบำยเขำไปว่ำ จริงๆ
โครงกำร TSC แยกเป็น รำยโครงกำร เขำเข้ำใจจุดยืนของเรำและยอมรับว่ำเรำเป็นพันธมิตรกับทุกชำติ เขำไม่ได้
บังคับ หรือ ไม่ให้ควำมร่วมมือ เขำแค่ต้องกำรควำมชัดเจน ถ้ำ project ใดร่วมมือกับประเทศจีนแล้วประเทศญี่ปุ่น
ก็จะไม่สำมำรถให้ควำมร่วมมือได้  ส่วน TSC-๑ ไม่ได้เป็นควำมร่วมมือกับประเทศจีนเพรำะว่ำอันนี้เรำท ำเอง 
๑๐๐% โครงกำรลักษณะนี้น่ำจะร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นได้ เพรำะว่ำมีควำมใกล้เคียง แล้วญี่ปุ่นมีประสบกำรณ์สูง
ทำงด้ำนนี้ เขำก็มีควำมมั่นใจ ถ้ำไม่มีค่ำยจีนหรือรัสเซีย เขำก็ยินดีที่จะร่วมมือกับเรำอย่ำงเต็มที่ทั้งด้ำนบุคลำกร 
องค์ควำมรู้  หรือแม้กระทั่งกำรส่งขึ้นสู่วงโคจร ที่เขำสำมำรถสนับสนุนได้  อันนี้จึงเป็นประเด็นในกำรตั้ง 
international advisory committee น่ำจะเป็นไปตำม project และ ไม่ควรผสมค่ำย ซึ่งอำจจะน ำไปสู่ควำม
ล้มเหลวได้ ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้ำงให้ควำมส ำคัญให้น้ ำหนักกับเรื่องนี้มำก เป็นเรื่องใหญ่มำก แต่เขำค่อนข้ำง
ตรงไปตรงมำคือ ให้บอกเขำถ้ำจะร่วมมือประเทศจีน เขำจะได้ลดบทบำทลง 

ประธำนกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำในกำรน ำที่ปรึกษำนำนำชำติมำเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้ำงกำรบริหำร
จัดกำร TSC ต้องวำงแผนที่จะรองรับเรื่องของ Geopolitics ด้วยซึ่งส ำคัญไม่น้อยกว่ำควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำน
เทคนิคและวิชำกำร 

ผู้แทน ผสทอภ.: ขอสนับสนุนควำมเห็นของ ผอ.บพค. ที ่TSC จะต้องมองมองหลำยๆ ด้ำน และขอกล่ำวถึง
เรื่องค่ำใช้จ่ำย สิ่งที่ใช้งบประมำณสูงสุดคือเรื่องกำรส่งดำวเทียมขึ้นสู่วงโคจร ในส่วนที่จะต้องจ่ำยให้กับประเทศที่มี
บริกำรจัดส่งดำวเทียม ซึ่งตอนนี้ มีหลำยประเทศที่ท ำได้แต่เป็นประเทศท่ีมีควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองแบบเป็นค่ำย 
ไม่ว่ำจีน เกำหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ซ่ึงล้วนให้เอกชนด ำเนินกำร TSC อำจจะต้องค ำนึงถึงว่ำจะเจรจำกับประเทศเหล่ำนี้
ยังไงเพ่ือท ำให้ค่ำใช้จ่ำยลดลง  อีกประเด็นคือหำกโครงสร้ำงกำรบริหำร ยังไม่ชัดเจนมันก็จะเกิดควำมขัดแย้งใน
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อนำคต ถ้ำดำวเทียมดวงนี้ญี่ปุ่นเข้ำมำแล้วประเทศอ่ืนจะเข้ำมำได้หรือไม่ แม้ว่ำจะแยกที่ปรึกษำเป็นรำย project 
แต่อำจจะมีผลกระทบบ้ำงในหลำยๆ ส่วน  

ผสทน.: แสดงควำมกังวลที่โครงกำร TSC จะมีเรื่องควำมขัดแย้งด้ำนกำรเมืองระหว่ำงประเทศเข้ำมำ
เกี่ยวข้อง เนื่องจำกงำนที่มองตอนแรกเป็นลักษณะของเชิงวิชำกำร แต่ครำวนี้ถ้ำมันจะต้องเกี่ยวข้องกับปัญหำ
เหล่ำนี้ TSC จะต้องให้ควำมส ำคัญกับเรื่องนี้มำกๆ จะหลีกเลี่ยงตรงนี้ได้อย่ำงไรเพ่ือที่จะลดควำมขัดแย้งที่จะ
เกิดข้ึน และยังคงกังวลหำกท ำเป็นรำยโครงกำรไม่เกี่ยวข้องกัน ก็มีโอกำสที่ข้อมูลหรืองำนบำงส่วนจะต้องเชื่อมโยง
กันและกัน จะเป็นปัญหำหรือไม่ ซึ่งตอนแรกทีเ่ข้ำใจคือ international Advisory committee มองภำพรวม TSC 
ทั้งหมดเลย เพ่ือที่จะให้ดูว่ำพัฒนำกำรในเชิงเทคนิคในเชิงวิศวกรรมในเชิงต่ำงๆ ก้ำวไปถูกทำงหรือไม่ใช่ ฉะนั้นพอ
มีหลำยๆ ชุดตำมรำย project จึงไม่แน่ใจว่ำจะออกมำในลักษณะอย่ำงไร อำจจะต้องเป็นประเด็นที่ต้องมำพูดคุย
ในรำยละเอียดกันอีกครั้ง ในกำรประชุมครั้งถัดไป 

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ.:  ชี้แจงว่ำหำกต้องกำรที่จะได้คนระดับโลกเข้ำมำเป็นที่ปรึกษำ ก็เลี่ยงยำกที่จะ
เป็นคนจำกค่ำยใดค่ำยหนึ่ง ปกติแล้ว advisory Board ของโครงกำรขนำดใหญ่ระดับโลกไม่ว่ำจะเป็นกล้อง
โทรทรรศน์หรือแม้แต่ ITER ในกรณีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์จะต้องมีสมดุลในองค์ประกอบ เป็นเรื่องที่เลี่ยงยำกที่
จะไปกับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง เรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องพยำยำมหำทำงลดหรือป้องกันเรื่อง geopolitics ในลักษณะที่
สำมำรถที่จะด ำเนินโครงกำรต่อไปได้ แล้วก็เกิดประโยชน์กับประเทศไทยมำกที่สุด น่ำจะต้องมอีงค์ประกอบคล้ำยๆ 
กับกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิของโครงกำรระดับโลก โดยทั่วไปคือจำกหลำยๆ ฝ่ำยเข้ำมำเพ่ือให้เกิดสมดุลในกรรมกำร 
ทั้งนี้กรรมกำรเหล่ำนี้จะมีลักษณะเป็น advisory board ซึ่งสุดท้ำยกำรตัดสินใจทำงนโยบำยก็จะขึ้นอยู่กับ TSC-
Board ฉะนั้นจะต้องเลือกในสิ่งที่ดีท่ีสุดกับโครงกำร TSC และประเทศ  

ประธำนกรรมกำรฯ: ให้ควำมคิดเห็นว่ำเวลำที่เรียกว่ำคณะกรรมกำรก็หมำยควำมว่ำต้องมีกำรประชุม 
เพรำะคณะกรรมกำรต้องท ำงำนร่วมกันแล้วก็มีมติที่ประชุม จึงคิดว่ำต้องพิจำรณำให้รอบคอบว่ำตกลงจะตั้งเป็น 
international advisors หรือ international advisory committee หรือเป็นเพียง panel ซึ่งไม่จ ำเป็นต้อง
ประชุมกันแต่ว่ำสำมำรถที่จะเลือกใช้แต่ละท่ำนในแต่ละ project หรือแต่ละงำนได้ เพรำะเรื่องนี้ค่อนข้ำง
ละเอียดอ่อน  

ผสซ. : มีควำมเห็นว่ำหำกกองทุนหรือ บพค. ที่สนับสนุน TSC จะสนับสนุนแยกเป็นรำย project 
เพรำะฉะนั้น TSC จริงๆ เป็นเพียงผู้ก ำกับดูแล project ที่ก ำลังด ำเนินกำรอยู่ เช่น TSC-P, TSC-๑, TSC-๒ 
เพรำะฉะนั้นต้องกลับมำที่กำรก ำกับดูแลโครงกำรคือ โครงสร้ำงกำรบริหำร TSC และรำยโครงกำร เชื่อมโยงกัน
อย่ำงไร จะตั้ง advisory committee ของ TSC และ ของแต่ละโครงกำร แล้ว committee ของ TSC-Board กับ 
ของโครงกำร เชื่อมโยงกันอย่ำงไร ในทำงเทคนิคควรที่จะเป็นรำย project จะไม่ใช่เป็น advisory ในเชิงนโยบำย 
TSC-Board คุยกันเองในเชิงนโยบำยจะไปอย่ำงไร ส่วน international advisory committee น่ำจะเป็นรำย 
project มำกกว่ำ 

ประธำนกรรมกำรฯ: มีควำมเห็นว่ำประเด็นนี้ค่อนข้ำงจะซับซ้อน ขอให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ น ำ
โครงสร้ำงกำรบริหำร TSC ที่ได้พูดในที่ประชุมไปหำรือกับผู้ประสำนงำนในแต่ละหน่วยงำนที่เห็นร่วมกัน แล้วมำ
น ำเสนอในกำรประชุมครั้งหน้ำ อำจจะมรีูปแบบเดียวหรือหลำยรูปแบบให้เลือกกรรมกำรเลือก เพรำะว่ำมีหลำยมิติ
ที่ต้องน ำมำพิจำรณำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของ geopolitics ควำมเชี่ยวชำญทำงเทคนิค เพรำะฉะนั้นวำระนี้ยังไม่ลงมติ
เพรำะยังไม่มีควำมชัดเจนในเรื่องของโครงสร้ำงบริหำรจัดกำร หำกมีควำมชัดเจนทำงด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำร
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จัดกำรแล้ว อยำกให้ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ น ำชื่อผู้เชี่ยวชำญมำเสนอก่อนไปทำบทำม ยังไม่ต้องรีบ
ทำบทำม กรรมกำรจะได้ช่วยกันพิจำรณำเพรำะมีควำมละเอียดอ่อน ป้องกันไม่ให้มีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นในอนำคต 
คงไม่ช้ำเกินหำกน ำเข้ำทีป่ระชุมครั้งหน้ำ 

นำยณิรวัฒน์ฯ (สกสว):  เสนอว่ำควรท ำให้ภำพของโครงกำร TSC เป็นงำนทำงวิชำกำรอย่ำงชัดเจน เพ่ือให้ 
advisor ที่จะเชิญมำสำมำรถใช้เป็นเหตุผลทีช่ัดเจนในกำรที่เขำจะขออนุญำตหน่วยงำนต้นสังกัดหรือรัฐบำลเขำมำ
ช่วยเหลือโครงกำรนี้ ไม่เช่นนั้นเขำอำจไม่มีเหตุผลเพียงพอในกำรขอมำข่วยเนื่องจำกเขำถือหนังสือเดินทำงที่เป็น
ทำงกำร ดังนั้นจะต้องท ำภำพให้ชัดเจนว่ำ TSC เป็นงำนด้ำนวิชำกำรเพ่ือให้ผู้ที่จะมำช่วยไม่ว่ำจำกค่ำยไหนสำมำรถ
เข้ำมำช่วยโดยปรำศจำกควำมขัดแย้งทำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศ 

 

ประธำนกรรมกำรฯ: เสริมว่ำสิ่งนี้ก็เป็นค ำแนะน ำที่ดี จำกประสบกำรณ์ในวงกำรดำรำศำสตร์ไม่มีควำม
ขัดแย้งแบบนี้ เวลำเชิญมำประชุมที่เมืองไทย ญี่ปุ่น จีน เกำหลีใต้ อินเดีย นั่งรวมกันหมด แต่ในวงกำรอวกำศเข้ำใจ
ว่ำเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ต้องระมัดระวัง แต่อย่ำกลัวเกินไปอย่ำงที่อำจำรย์ณิรวัฒน์แนะน ำ 

ผู้แทน ผพว.: แนะน ำให้ระบุควำมเชี่ยวชำญของเทคโนโลยี หรือ technical objective ที่ต้องกำรจะได้จำก
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ แล้วมำพิจำรณำร่วมกันว่ำจะน ำใครมำช่วยบ้ำง แล้วก็ออกแบบให้สอดรับกับกำรท ำงำน
โดยเชื่อมโยงในระดับโครงกำร แล้วถ้ำปรำกฏว่ำบำงเทคโนโลยีมีตัวเลือกที่เป็นผู้เชี่ยวชำญที่เข้ำมำท ำให้ต้อง
ตระหนักในเชิง geopolitics ของแต่ละค่ำยที่อำจไม่สำมำรถเข้ำกัน อันนี้คิดว่ำน่ำจะมีทำงออกได้ แต่ขอให้มี 
technical objective ให้ชัดเจนเป็นตัวเริ่ม 

ประธำนกรรมกำรฯ: เสนอที่ประชุมว่ำขอน ำวำระนี้ไปพิจำรณำครั้งหน้ำ เพรำะอยำกเห็นภำพโครงสร้ำงกำร
บริหำรจัดกำร TSC ภำพกำรท ำงำนโดยที่ใช้ควำมเชี่ยวชำญจำกผู้มีควำมสำมำรถหรือผู้เชี่ยวชำญระดับประเทศ 
ระดับโลก เหล่ำนี้เข้ำมำในโครงกำรต่ำงๆ อีกที  
 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันให้น ำวำระนี้ไปพิจำรณำในกำรประชุมครั้งหน้ำ โดยมอบหมำย 
ฝ่ำยเลขำนุกำรฯ เตรียมข้อมูลโครงสร้ำงกำรบริหำร TSC ที่รวมถึงบทบำทหน้ำที่ของที่ปรึกษำ 
ชุดต่ำง ๆ ประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรระบุบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษำ  

 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ 
๕.๑ ก าหนดการประชุม ครั้งที่ 2/2565 

ผู้แทน ผอ.สกสว.:  ขอให้ข้อมูลเพ่ิมเติมตำมที่ได้มีกำรกล่ำวถึงในช่วงต้นของกำรประชุมว่ำ TSC-2 ผ่ำนสภำ
นโยบำยฯ แล้ว ขณะนี้ก ำลังรอมติจำก กสว. โดยมติสภำนโยบำยฯ ให้น ำเสนอ กสว. พิจำรณำอนุมัติกรอบกำร
จัดสรรงบประมำณโครงกำรแบบ multi-year นั้น ด้วยในส่วนของ กสว. ซึ่งเป็นกำรจัดสรรงบประมำณ หำกจะ
พิจำรณำจัดสรรงบประมำณแบบ multi-year ทำงบพค. จะต้องเป็นผู้เสนอแผนงำนดังกล่ำวเข้ำมำที่ กสว. โดยน่ำ
จะต้องเริ่มตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สกสว. จะหำรือกับ บพค. ในเรื่องนี้อีกครั้ง อีกประเด็นคือที่ ผสซ. ถำม
ว่ำ ลักษณะกำรให้ทุนภำยใต้กรอบนี้จะเป็น Project based หรือไมน่ั้น จำกทีเ่คยหำรือกับ ผอ. บพค. ถ้ำเป็นไปได้
อยำกไดโ้ครงกำรเป็น single proposal  ไม่ใช่เสนอมำเป็น project ย่อย เข้ำมำทีละโครงกำร เพรำะจะท ำให้กำร
บริหำรจัดกำรท ำได้ล ำบำก เพรำะฉะนั้นฝั่งผู้ให้ทุนจะมอง TSC เป็นหนึ่งเดียว ท ำงำนเขียนข้อเสนอโครงกำร
รว่มกันแล้ว ยื่นข้อเสนอโครงกำรเป็นหนึ่งเดียว ที่จะต้องส่งมอบผลงำนรวมทั้งหมด ไม่ได้แยกเป็นหัวข้อย่อย 
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ผอ.บพค.:  ชี้แจงว่ำเรื่องขบวนกำรทำงงบประมำณได้คุยกับ สทอภ. และ สดร. โดยภำพใหญ่จะเป็น Single 

project ของ TSC แต่ขบวนกำรที่  ผสซ. พูดน่ำจะพูดถึงรำยละเอียดของโครงกำรที่จะต้องประเมินโดย
คณะกรรมกำรชุดนี้ เพรำะฉะนั้นโดยภำพรวมของ TSC จะเป็น ๑ project อย่ำงแน่นอน แล้วจะต้องท ำกำร
รวมกลุ่มก้อนทุกอย่ำง เพ่ือตอบ value chain ของขบวนกำรทั้งหมดตั้งแต่ TSC-P TSC-๑, TSC-๒ ให้เป็นไปตำม
ขั้นตอน  ส่วนเรื่องของกำรท ำ multiyear granting ในปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ได้วำงตำม Flagship ซึ่งจริงๆก็คือ
ด ำเนินกำรตำมประกำศและท ำขั้นตอนอย่ำงต่อเนื่องกับทำงกองทุน  และตอนนี้คือ ถ้ำเป็นไปตำมแผนของ
ปีงบประมำณ ๒๕๖๖ TSC-๑ ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว เป็นโครงกำร multiyear  ส่วน TSC-๒ จะต้องด ำเนินกำรไปใน
ปี ๒๕๖๗ ตำมท่ีผู้แทน ผอ.สกสว. เรียนเมื่อครู่ จะยื่นเข้ำไปในปี ๒๕๖๗ เพรำะกระบวนกำรของ multi-years ของ
ปี ๒๕๖๖ ผ่ำนไปเรียบร้อยแล้ว 

ประธำนกรรมกำรฯ: เสนอว่ำต้องรีบจัดประชุมครั้งต่อไป เพรำะว่ำมีหลำยประเด็นที่ยังต้องพูดคุยกันไม่ว่ำ
จะเป็นเรื่อง WBS เรื่องของ international Advisory committee หรือ international Advisors ซึ่งต้องมี
โครงสร้ำงกำรบริหำรที่รองรับในกำรแต่งตั้งบุคลำกรผู้ทรงคุณวุฒิเหล่ำนี้เข้ำมำ แล้วก็เรื่องอ่ืนๆที่จะต้องท ำกันต่อไป  

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ : เสนอว่ำกำรประชุม TSC-Board ครั้งต่อไปจะจัดประชุมประมำณเดือน
มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 
 

นำยศุภฤกษ์ อัครวิทยำพันธุ์ นำยวิภู รุโจปกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร เลขำนุกำร 

ผู้จัดรำยงำนกำรประชุม ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
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เอกสารแนบรายงานการประชุม  
(ตำมมำตรำ 9(1) และ วรรคสำม แห่งพระรำชก ำหนดว่ำด้วยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563) 
 

 

 
 

(ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรภำคีควำมร่วมมืออวกำศไทย ผ่ำน zoom) 


